

Source :

ข่าวหุ้น

Date : 1 ส.ค. 2562 Page : ๑

No :

## OCEAN แฉราคาหุ้นทรุด แพนิกงบปี 1 ขาดทุนหนัก ปีนี้ฟื้นรับธุรกิจน้ำมันปาล์ม

OCEAN แฉหุ้นทรุดหนักเพราะนักลงทุนแพนิกงบปี 2561 ขาดทุนหนัก 146 ล้านบาท มั่นใจปี 2562 เทิร์นอะราวด์ได้ หลังบริษัทปรับโครงสร้างธุรกิจใหญ่รุกน้ำมันปาล์มและปิโตรเคมี

นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN เปิดเผยว่า กรณีราคาหุ้นบริษัทปรับตัวลดลงแรงตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2562 อาจเป็นเพราะนักลงทุนตกใจงบการเงินบริษัทปี 2561 ที่มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 146 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงวดปี 2560 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 32 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน สภาวะตลาดหุ้นไทยโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ค่อยดีนัก และขอยืนยันว่านางชัชชญาในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ยังคงถือครองหุ้น OCEAN ครบเต็มจำนวน ไม่ได้มีการขายหุ้นเพื่อทุบราคาให้ปรับลงมาเพราะหวังทำอะไร จึงขอให้ผู้ถือหุ้นอย่าตื่นตระหนก

โดยผลขาดทุนปี 2561 นั้นเกือบ 100% เป็นผลจากการดำเนินธุรกิจประเภทเก่าคือ ก๊อมน้ำที่อยู่ในช่วงขาลง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันทางบริษัทได้ทำการปรับแผนโครงสร้างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการไปทำงานในธุรกิจน้ำมันปาล์มและปิโตรเคมีเพื่อให้มีผลประกอบการดีขึ้น

นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาส 4/2561 ทางบริษัทยังเริ่มมีรายได้จากการทำธุรกิจเทรดดิ้งน้ำมันปาล์มเข้ามาและทยอยเปิดหน้าบัญชี (ออเดอร์) กับลูกค้าเพิ่ม อีกทั้งช่วงต้นปี 2562 บริษัทยังได้ลงนามทำสัญญาซื้อขายกับพันธมิตร คือ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด และล่าสุดยังได้ลงนามรับเป็นผู้บริหารจัดการคลังเก็บน้ำมันปาล์มและทำเรือ ให้แก่บริษัท โกลบอล อินเตอร์ จำกัด

"ปี 2562 จะถือเป็นปีที่ OCEAN เริ่มดำเนินธุรกิจใหม่อย่างเต็มตัว โปรเจกต์การดำเนินงานต่าง ๆ เข้ามาเสริมพื้นฐานธุรกิจให้ชัดเจน โดยตั้งเป้าหมายให้ทุกคนเห็นความชัดเจนได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี และมีผลประกอบการรวมทั้งปีที่พลิกมามีกำไร จากแผนธุรกิจที่มั่นคงและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง" นางชัชชญา กล่าว

ด้านความเคลื่อนไหวราคาหุ้น OCEAN ในวานนี้ (28 ก.พ.) ทำราคาเปิดการซื้อขายที่ 3.82 บาท จากนั้นหุ้นได้ปรับลดลงต่อเนื่องจนทำจุดต่ำสุดของวันที่ 2.68 บาท และสุดท้ายทำราคาปิดการซื้อขายที่ 2.68 บาท ปรับลดลง 1.14 บาท หรือคิดเป็น 29.84% เมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า มีมูลค่าการซื้อขายรวม 178 ล้านบาท ■